

Số: 709 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình
tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã
Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, gắn với kỷ niệm
20 năm thành lập thị xã Hà Tiên**

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình chủ trì buổi họp Ban Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Hà Tiên (gọi tắt là Ban Tổ chức Lễ công bố thành phố Hà Tiên). Thành phần tham dự cuộc họp theo Giấy mời số 539/GM-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên và các ngành báo cáo công tác chuẩn bị, cùng với ý kiến đóng góp của các ngành, đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình - Trưởng Ban Tổ chức Lễ công bố thành phố Hà Tiên có ý kiến kết luận, chỉ đạo sau:

1. Các sở, ban, ngành (thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban Lễ công bố thành phố Hà Tiên) tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 193/KH-BTC ngày 23/10/2018 của Ban Tổ chức Lễ công bố thành phố Hà Tiên; Thông báo số 695/TB-VP ngày 19/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ công bố thành phố Hà Tiên.

2. Để buổi Lễ công bố diễn ra trang trọng, an toàn, chu đáo, đề nghị thành viên Ban Tổ chức Lễ công bố và các ngành quan tâm, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Về đại biểu khách mời:

Giao Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Ngoại vụ và các ngành, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật thông tin đại biểu khách mời, để tổ chức đón tiếp, sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ, cũng như tham dự các hoạt động của Lễ công bố, đảm bảo chu đáo, trang trọng, tạo ấn tượng, hình ảnh về thành phố du lịch Hà Tiên.



Riêng đối với đại biểu khách mời quốc tế, giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên tổ chức bố trí đón tiếp theo đúng quy định.

2.2. Về kịch bản chương trình nghệ thuật và các hoạt động hưởng ứng Lễ công bố thành phố Hà Tiên: Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND thị xã Hà Tiên và các ngành, đơn vị có liên quan thẩm định kịch bản chương trình nghệ thuật và các hoạt động hưởng ứng Lễ công bố; chủ động phối hợp với UBND thị xã Hà Tiên và các đơn vị có liên quan chọn thời gian phù hợp để tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ công bố thành phố Hà Tiên.

2.3. Về chuẩn bị nội dung các bài phát biểu: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung phát biểu chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phát biểu của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tiếp thu ý kiến của Trung ương. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị nội dung phát biểu chào mừng và báo cáo quá trình xây dựng và phát triển thị xã Hà Tiên; nội dung tham mưu sau khi thông qua Ban Thường vụ Thị ủy, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao). Các nội dung nêu trên hoàn thành gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày **01/11/2018**.

2.4. Về một số nhiệm vụ khác:

Về công tác tuyên truyền: Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh hỗ trợ địa phương tăng cường tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Lễ công bố thành phố Hà Tiên. Sở Văn hóa và Thể thao hỗ trợ UBND thị xã Hà Tiên và các đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức tuyên truyền Lễ công bố trên các banner, băng rôn, cờ phướn cổ động,...

Về đảm bảo nguồn điện và đường truyền: Yêu cầu Công ty Điện lực Kiên Giang phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ trước, trong và sau Lễ công bố thành phố Hà Tiên; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ đảm bảo chất lượng đường truyền trong suốt thời gian tổ chức Lễ.

Về công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông: Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên có kế hoạch đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn giao thông, rà phá bom mìn, phòng cháy, chữa cháy và dự trù các tình huống phát sinh khác trong suốt thời gian tổ chức Lễ công bố.

Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường: Giao Sở Y tế hỗ trợ Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí tổ công tác chuyên môn để sẵn sàng hỗ trợ y tế khi cần thiết tại khu vực tổ chức Lễ. Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị.

Về phát sóng truyền hình trực tiếp: Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ UBND thị xã Hà Tiên truyền hình trực tiếp Lễ công bố thành phố Hà Tiên trên sóng phát thanh và truyền hình Kiên Giang; thống nhất thời gian phát sóng truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 03/11/2018.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Điện lực KG, VNPT KG;
- LĐVP, P.VHXX, P. TH;
- Lưu: VT, Iltram "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hảo